

Thu hút

FDI

ở NGHỆ AN

PHỤC HỒI VÀ KỶ VỌNG



- NGUYỄN THỊ LAN*
- LÊ THỊ XUÂN**

Nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp để thu hút nguồn vốn này. Từ vị trí thứ 20 (năm 2021) trên cả nước về thu hút vốn FDI, cuối năm 2022, Nghệ An đã đứng chân trong top những tỉnh dẫn đầu về FDI, xếp vị trí thứ 10. Kết quả này là sự nỗ lực phấn đấu liên tục trong một thời gian dài của toàn thể Đảng bộ, chính quyền các cấp.

Bài viết này với mong muốn nhìn nhận lại những thành quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong việc thu hút FDI, đánh giá triển vọng của hoạt động này trong thời gian tới để có kế hoạch cụ thể nhằm thu được nhiều thành tựu hơn nữa trong thu hút FDI, làm cho FDI góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của Nghệ An.

1. Kết quả thu hút FDI trong những năm gần đây

Giai đoạn 2016 - 2020, trong tổng số 620 dự án còn hiệu lực, có 579 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 61.952 13 tỷ đồng, chiếm 93,39% số lượng, 81,57% tổng vốn đăng ký. Số lượng dự án FDI

chiếm tỷ trọng thấp, chỉ có 6,61% số lượng dự án và 18,43% tổng vốn đăng ký⁽¹⁾. Số liệu đó cho thấy việc thu hút vốn FDI giai đoạn này rất hạn chế, hiệu quả thấp.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19 nhưng FDI ở Nghệ An vẫn có sự khởi sắc. Tổng vốn đăng ký cấp

*TS - Nguyên giảng viên Đại học Kinh tế Nghệ An

** Th.S - Đại học Kinh tế Nghệ An

mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 454,717 triệu USD, tăng 116,7% so với cùng kỳ năm 2020⁽²⁾. Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã có sự phục hồi nhanh chóng và sớm thích ứng sau các đợt dịch. Một phần do sự linh hoạt của các doanh nghiệp và phần chủ yếu là do sự hỗ trợ và đồng hành của các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An. Năm 2021 không có dự án nào ngừng hoạt động, và chỉ có 3 dự án chấm dứt hoạt động.

Có thể nói, hoạt động FDI năm 2021 của Nghệ An đã phản ánh rõ sự tiến bộ của môi trường đầu tư. Mặc dù dịch bệnh gây nhiều khó khăn nhưng các nhà đầu tư của Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Nghệ An. Với những kết quả đã đạt được, năm 2021, Nghệ An xếp thứ 20 trên cả nước trong thu hút vốn FDI.

Trên đà thành công của năm 2021, năm 2022 là một năm có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu trong thu hút vốn FDI trên cả năm phương diện.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, Nghệ An đã thu hút được 935 triệu USD vốn FDI và lần đầu tiên được xếp vào top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước, trong đó có nhiều dự án sản xuất công nghiệp lớn với số vốn hàng trăm triệu USD. Lũy kế đến 16/11/2022, Nghệ An đã thu hút được 113 dự án FDI thuộc 13 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 2,5 tỷ USD. Một số dự án đã đi vào hoạt động đưa lại giá trị xuất khẩu chiếm 30-35% giá trị xuất khẩu của cả tỉnh. Chính kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần quan trọng nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh lên thứ 28 của cả nước⁽³⁾.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư cũng tiến triển khá nhanh. Trong 92 dự án đầu tư được cấp mới trong năm 2022, có 55 dự án đang lập quy hoạch xây dựng chi tiết; 21 dự

án đang tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng; 11 dự án đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng chưa được thuê đất; 5 dự án đang triển khai xây dựng⁽⁴⁾.

Một số dự án công nghiệp tầm cỡ đã cơ bản hoàn thành các thủ tục và dự kiến khởi công trong năm 2022 nhằm tăng năng lực sản xuất mới như: Dự án cấu kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam (tháng 10/2022), dự án sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô của Tập đoàn Ju Teng (khởi công ngày 22/9/2022); bên cạnh đó, chuẩn bị đưa Dự án Goertek Vina đi vào hoạt động, mở rộng công suất nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare ở Khu Công nghiệp VSIP.

Nghệ An đã thành lập những khu kinh tế, khu công nghiệp có cơ sở hạ tầng tốt, có chính sách hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An với vị trí thuận lợi, nằm trên các tuyến huyết mạch lớn của thành phố Vinh, có tổng diện tích 750 ha, trong đó, đất khu công nghiệp 367 ha, là khu công nghiệp có hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, đẳng cấp, mang tầm quốc tế. Tính đến tháng 9/2022, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 31 dự án đầu tư (trong đó, có 13 dự án FDI). Ông Jun Hyun Soo - Tổng Giám đốc Công ty SangWoo Việt Nam (có nhà máy ở Khu Công nghiệp VSIP) - Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nghệ An đã đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh này. Theo ông, Nghệ An là đất lành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, hầu hết các dự án có vốn đầu tư từ Hàn Quốc đều hoạt động hiệu quả tại Nghệ An.

Ở Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1, Tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt và các đối tác vừa làm lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng, một tập đoàn đến từ Đài Loan. Đây là dự án động lực với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 200 triệu USD, sử dụng

khoảng 6.000 - 9.000 lao động.

Khu Kinh tế Đông Nam được mở rộng diện tích lên 20.776 ha, nằm trên địa bàn 26 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp có 61 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1,9 tỷ USD, chiếm khoảng 87% tổng vốn FDI đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Ban Quản lý Khu kinh tế luôn xác định nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân là bạn, là đối tác trung tâm để hợp tác, hỗ trợ và phục vụ theo phương châm *“Điều bạn mong muốn, chúng tôi đáp ứng. Việc bạn khó khăn, chúng tôi hỗ trợ. Bạn đạt thành công, chúng tôi vui mừng. Thấu hiểu đồng hành, hợp tác phát triển”*.

Từ việc thu hút trực tiếp từng dự án, trải rộng nhiều quốc gia, Nghệ An đã có bước chuyển mới trong cách tiếp cận các nhà đầu tư. Tỉnh đã thu hút các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp uy tín, từ đó, các nhà đầu tư hạ tầng kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp mà họ hiểu nhất để tạo các cánh chim đầu đàn, kéo theo các dự án khác. Với việc thu hút và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... Nghệ An đã đón làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan...

Cùng với những thành tựu của thu hút FDI, các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Nghệ An cũng trên đà phát triển. Tại buổi họp báo sáng 13/10/2022, UBND tỉnh đã công bố trong 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh ước tăng 9,23%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4,3%; công nghiệp và xây dựng ước đạt 10,52%; dịch vụ ước đạt 11,53%. Thu ngân sách ước đạt 15.730 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ được đà tăng trưởng ổn định. Đến thời

điểm này, toàn tỉnh Nghệ An có 299/411 xã đạt NTM, 20 xã đạt NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), hiện trên địa bàn đã có 249 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên. Những thành công trên các hoạt động kinh tế này đã góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư thu hút FDI.

2. Một số hạn chế cần khắc phục trong việc thu hút FDI của Nghệ An

Thứ nhất, các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa có vị thứ cao trong bảng xếp hạng toàn quốc. Chẳng hạn, chỉ số PCI của Nghệ An năm 2021 trong bảng xếp hạng PCI của cả nước đã giảm 12 bậc, từ vị thứ 18 giảm xuống vị thứ 30. Tuy rằng vẫn được xếp vào nhóm tỉnh điều hành khá nhưng vị thứ của Nghệ An chỉ cách tỉnh đứng đầu nhóm trung bình hai bậc. Một số chỉ số thành phần có vị thứ thấp so với cả nước như *Cạnh tranh bình đẳng* chỉ đạt 4,21 điểm, giảm 2,14 điểm so với năm 2020 và xếp thứ 62/63. Chỉ số thành phần này phản ánh sự bình đẳng trong các mối quan hệ, giữa các loại hình doanh nghiệp, giữa các thành phần kinh tế với nhau, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ số này thấp phản ánh sự thiếu bình đẳng trong đối xử của chính quyền tỉnh đối với các thành phần kinh tế ngoài kinh tế nhà nước. Ngoài ra, chỉ số *Tính năng động của chính quyền tỉnh* cũng bị đánh giá thấp (58/63), *Chi phí không chính thức* (52/63), *Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự* (49/63).v.v. Điều này là một cản trở không nhỏ trong việc thu hút FDI của Nghệ An⁽⁵⁾.

Thứ hai, một bộ phận cán bộ, công chức làm công việc liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài thiếu chủ động, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ còn những khiếm khuyết. Một bộ phận cán bộ

đang làm việc cầm chừng vì sợ sai, sợ phải chịu trách nhiệm.

Thứ ba, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, nhất là một số hạ tầng giao thông trọng yếu như cảng nước sâu, sân bay, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp. Trong các cụm công nghiệp, về hạ tầng kỹ thuật do UBND cấp huyện làm nhà đầu tư nên còn ít vốn, đầu tư hạ tầng chắp vá. Một số cụm công nghiệp chưa có đường giao thông kết nối, hệ thống cấp điện, cấp nước chưa đảm bảo...

Thứ tư, lực lượng lao động đã qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ còn thấp, chỉ đạt 25,3%. Chất lượng lao động cũng như tính chuyên nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp sau khi tuyển dụng được lao động vẫn phải bỏ ra khoản chi phí lớn để đào tạo lại. Các dự án thiếu nguồn lao động chất lượng cao.

Thứ năm, hiệu quả sử dụng đất chưa cao. Việc cấp đất và giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn. Công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục nhân dân ở một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa kiên quyết với những trường hợp lấn chiếm mặt bằng.v.v.

Đây là những hạn chế cần sớm được khắc phục để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn đối với đầu tư nói chung cũng như FDI nói riêng.

3. Triển vọng thu hút FDI ở Nghệ An

Thu hút đầu tư nói chung và FDI nói riêng ở Nghệ An trong thời gian tới sẽ rất có triển vọng vì chúng ta đang có cơ hội, thuận lợi. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo và chính quyền tỉnh đã có quan điểm nhất quán với nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời với tinh thần quyết tâm thực hiện cao để cải thiện môi trường đầu tư, sớm đưa Nghệ An trở thành một tỉnh luôn nằm trong top đầu về FDI của cả nước. Điều đó được thể hiện:

- Về cơ hội, thuận lợi: Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, các hiệp định thương mại mở ra cơ hội hợp tác toàn diện, sâu rộng với

các đối tác lớn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phân cấp phân quyền cho địa phương để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nghệ An có lợi thế là tỉnh đất rộng, nguồn lao động dồi dào.v.v.

- Về quan điểm, UBND tỉnh khẳng định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh được xem là tiêu chí, thước đo quan trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.v.v.

- Về cơ chế, chính sách: UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, đề án, kế hoạch nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ cho việc thu hút đầu tư, trong đó có FDI:

+ Ngày 25/11/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc phê duyệt *Đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030*. Và chỉ hơn một tháng sau, ngày 29/12/2021 UBND tỉnh đã ban hành *Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030*.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021- 2025 là điều chỉnh ranh giới khu kinh tế Đông Nam lên 80.000 ha (bao gồm 70.000 ha đất liền và 10.000 ha mặt nước biển, trong đó diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000 ha, đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An đồng thời quy hoạch phát triển 10-12 khu công nghiệp ngoài khu kinh tế với diện tích tự nhiên khoảng 4.500 ha. Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn này

đạt 19.912,7 tỷ đồng, bao gồm cả vốn Ngân sách và vốn của các doanh nghiệp, vốn ODA...; Thu hút đầu tư khoảng 100 - 120 dự án với vốn đăng ký khoảng 75.000- 90.000 tỷ đồng, trong đó có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2,26 tỷ USD. Vốn thực hiện ước đạt 60%. Phấn đấu đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn môi trường và đáp ứng khoảng 25 - 30% nhà ở cho công nhân làm việc tại khu kinh tế, khu công nghiệp.v.v.

Cùng với mục tiêu đề ra, bản kế hoạch đã trình bày các nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện, từ nhận thức đến hành động; từ đổi mới quy hoạch đến huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; từ đẩy mạnh thu hút đầu tư đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; từ chú trọng bảo vệ môi trường đến phát triển nguồn nhân lực.v.v.

Ngày 24/1/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc phê duyệt *Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025*. Đề án đã dự báo tình hình về thuận lợi, cơ hội, cũng như những khó khăn, thách thức; đánh giá thực trạng, kết quả việc cải thiện môi trường đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020, chỉ ra mặt mạnh, hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của nó. Từ đó, xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

Trong thời gian tới, Nghệ An tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khắc phục những tồn tại, hạn chế môi trường đầu tư kinh doanh để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thông thoáng, hấp dẫn và trở thành địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để thu hút ngày càng nhiều dự án chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao

hiệu quả thu hút đầu tư. Về thu hút FDI, phấn đấu giai đoạn 2021- 2025 thu hút 3000- 3500 triệu USD, vốn thực hiện ước đạt 60- 65%. Tiếp tục cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX nằm trong top 15 của tỉnh, chỉ số ICT nằm trong top 10.

Để cải thiện môi trường đầu tư, cần đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu về lao động;

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, cần đổi mới nội dung, phương thức, hình thức thu hút đầu tư; Công khai danh mục các dự án thu hút đầu tư; Xây dựng kế hoạch làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ .v.v; Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục, chính sách thu hút đầu tư; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư.v.v.

- Các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh triển khai theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh. Quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh của Lào, tỉnh Gyeonggi và thành phố Gwangju (Hàn Quốc), tỉnh Ulianốp (Liên bang Nga), Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), bang Nam Úc (Úc), các tỉnh trong Hiệp hội sử dụng đường 8 và đường 12 của 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư... nhân dịp kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Nhật Bản, Úc, Singapore, Malaysia, Hà Lan, Anh, Bỉ, Italia.v.v.

Với những thành tựu đã đạt được trong

năm 2022, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân cùng những cơ hội, thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, với những chính sách phù hợp thực tiễn, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Nghệ An sẽ là điểm đến hấp dẫn các nhà

đầu tư. Thu hút FDI ở Nghệ An sẽ có nhiều triển vọng. Nghệ An đang khẳng định được vị trí mới trong thu hút FDI. Theo đà phát triển này, điều Bác Hồ hằng mong muốn sẽ sớm trở thành hiện thực “*Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc*”.□

Chú thích

(1);(4). UBND tỉnh Nghệ An (2022), *Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025* (Ban hành kèm theo quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/1/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025”).

(2);(3). Ban cán sự Đảng UBND thuộc Tỉnh ủy Nghệ An (2022), *Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại năm 2022 và kế hoạch năm 2023*, ngày 22/11.

(5). Ban cán sự Đảng UBND thuộc Tỉnh ủy Nghệ An, (2022), *Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại năm 2022 và kế hoạch năm 2023*, ngày 22/11.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam (2022), *Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2021*, ngày 21/3.

2. Ban cán sự Đảng UBND thuộc Tỉnh ủy Nghệ An (2022), *Báo cáo kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại năm 2022 và kế hoạch năm 2023*, ngày 22/11.

3. UBND tỉnh Nghệ An (2021), *Đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030* (Ban hành kèm theo Quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An).

4. UBND tỉnh Nghệ An (2021), *Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030*, ngày 29/12.

5. UBND tỉnh Nghệ An (2022), *Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025* (Ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/1/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025”).